

งานแถลงข่าวโครงการ FameLab Thailand 2017

การแข่งขันการสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์มิติใหม่ สนุก

เข้าใจง่ายใน 3 นาที



งานแถลงข่าวโครงการ FameLab Thailand 2017 การแข่งขันการสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์มิติใหม่ สนุก เข้าใจง่าย ใน 3 นาที พิเศษปีนี้! เปิดตัวโครงการ SchoolLabขยายโครงการสำหรับนักเรียนม.ปลาย ผู้ชนะเข้าร่วมเปิด ประสบการณ์มหกรรมวิทยาศาสตร์ระดับโลก Cheltenham Science Festival ประเทศอังกฤษ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับบริติช เคานซิล โดย นายแอนดรูว์ กลาส ผู้อำนวยการ (ที่ 2 จากซ้าย) และบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดย นายนพภูฏ เดชอุดม (ที่ 2 จากขวา) รองประธานคณะผู้บริหาร ด้านพัฒนาองค์กรร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ FameLab 2017 การแข่งขันนำเสนอเรื่องราวด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ให้มีความสุข น่าสนใจ และเป็น เรื่องใกล้ตัวภาคภาษาอังกฤษ ภายใน 3 นาที โดยคณะกรรมการ จะตัดสินภายใต้กฎ 3 ข้อ คือ เนื้อหาชัดเจน ถูก ต้อง และน่าสนใจ ซึ่งผู้ชนะจากประเทศไทย จะมีโอกาสไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในงานเทศกาลวิทยาศาสตร์ระดับโลก Cheltenham Science Festival ณ สหราชอาณาจักร พร้อมรับทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการสื่อสารทางด้าน วิทยาศาสตร์ และสิทธิพิเศษสำหรับผู้ชนะในปีนี้จะได้รับโอกาส เข้าเยี่ยมชมห้องแล็บทางวิทยาศาสตร์ชั้นนำประเทศ ไต้หวันในทวีปยุโรป พร้อมกันนี้ได้เปิดตัวฟรีเชนเตอร์ โครงการ FameLab 2017 ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์ (ขวา) นัก วิจัยรุ่นใหม่และผู้ชนะเลิศ โครงการ FameLab 2016คนแรกในประเทศไทย ณ ทูสเฟียร์ ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ถนนสุขุมวิท

ในปีนี้ได้มีการเปิดตัวโครงการ “SchoolLab” และฟรีเชนเตอร์โครงการฯ นางสาววิภา เยาวประทีป (ซ้าย) นักคณิตศาสตร์และทูตสะเต็ม สำหรับโครงการ SchoolLabเป็นเวทีบั้นนักสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์ระดับ เยาวชนอายุระหว่าง 15 – 18 ปี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าใจและชื่นชอบการทำทหายทางด้านวิทยาศาสตร์ พัฒนาทักษะการคิดและความสร้างสรรค์ โดยมีรูปแบบการแข่งขันในลักษณะเดียวกับ FameLab แต่ดำเนินการ แข่งขันเป็นภาษาไทย ผู้ชนะในประเทศไทยจะได้รับทุนการศึกษาและได้เดินทางไปเข้าร่วมมหกรรม วิทยาศาสตร์ระดับโลก Cheltenham Science Festival ณ สหราชอาณาจักร ทั้งนี้ กลุ่มทู โดย ทูวิชั่นส์ จะให้การ สนับสนุนถ่ายทอดสดการแข่งขันFameLabรอบชิงชนะเลิศ ผ่านช่องทางยูทูปทุกปัญญา ซึ่งเป็นช่องรายการยอดนิยม

สำหรับเยาวชนและคนในวงการการศึกษาทั่วประเทศ รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้าร่วม
แข่งขันผ่านช่องทางต่างๆ ในทวิตช์แอท TNN 24 TRUE4U TRUEINSIDE เป็นต้น ให้ไปถึงกลุ่มเป้าหมายทั่ว
ประเทศ การแข่งขัน FameLab 2017 และ School Lab เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้
สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.britishcouncil.or.th